



1. Những người đã được cấp Giấy Chứng nhận Công nhận Tư cách Lưu trú hoặc những người đang nộp đơn xin Giấy Chứng nhận Công nhận Tư cách Lưu trú

[1] Những người đã được cấp Giấy Chứng nhận Công nhận Tư cách Lưu trú

Thông thường có hiệu lực trong 3 tháng, nhưng sẽ có các trường hợp đặc biệt sau:

- Giấy Chứng nhận Công nhận Tư cách Lưu trú được soạn thảo từ **ngày 1 tháng 1 năm 2020** đến **ngày 31 tháng 1 năm 2022** sẽ có hiệu lực **đến ngày 31 tháng 7 năm 2022**.
- Giấy Chứng nhận Công nhận Tư cách Lưu trú được soạn thảo từ **ngày 1 tháng 2 năm 2022** đến **ngày 31 tháng 7 năm 2022** sẽ có hiệu lực **trong vòng 6 tháng** kể từ ngày soạn thảo.

* Về nguyên tắc, nếu hồ sơ trước đó không có gì thay đổi và làm hồ sơ để nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cư trú sau ngày 31/7/2022 theo ngày do Cơ quan chỉ định.

Nếu bạn nộp (1) giấy chứng nhận tư cách cư trú đã cấp (bản chính hoặc bản sao) và (2) bản tuyên bố lý do do tổ chức chủ trì chuẩn bị, v.v., giấy chứng nhận tư cách cư trú mới sẽ được cấp nhanh chóng. Vui lòng xem chi tiết tại đây.

[2] Đối với những người đang nộp đơn xin Giấy Chứng nhận Công nhận Tư cách Lưu trú

Đối với các trường hợp hiện tại đang nộp đơn thì về nguyên tắc, nếu có thay đổi thời gian bắt đầu hoạt động thì chúng tôi chỉ xét duyệt trên **Giấy Lý do của cơ sở tiếp nhận** soạn thảo.

2. Những người đã xuất cảnh bằng giấy phép tái nhập cảnh trong khi đang nộp đơn lưu trú

Những người đã xuất cảnh bằng giấy phép tái nhập cảnh (kể cả trường hợp dự định được cấp phép tái nhập cảnh) đã nộp đơn xin cấp phép thay đổi tư cách lưu trú, đơn xin gia hạn thời gian lưu trú hoặc đơn xin cấp phép vĩnh trú trước khi xuất cảnh và không thể tái nhập cảnh do ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm vi-rút Corona chủng mới (Covid-19) thì **người thân hoặc nhân viên của cơ sở tiếp nhận v.v. ở Nhật được phép nhận thay thẻ lưu trú liên quan đến giấy phép của đơn xin tương ứng và người đang xuất cảnh có thể làm đơn xin nhập cảnh theo giấy phép tái nhập cảnh.**

3. Những người đã qua kỳ hạn lưu trú trong khi xuất cảnh bằng giấy phép tái nhập cảnh

[1] Những người không là đối tượng được cấp Giấy Chứng nhận Công nhận Tư cách Lưu trú (“Người Vĩnh trú” v.v.)

Vui lòng nộp đơn xin thị thực tại **phái bộ ngoại giao (đại sứ quán, lãnh sự quán) nước ngoài trong thời gian lưu trú.**

* Những “người vĩnh trú” vui lòng xem [tại đây](#) để biết chi tiết.

* Những “người định trú (ngoài thông cáo)” hoặc “hoạt động đặc định (ngoài thông cáo)” vui lòng xem [tại đây](#) để biết chi tiết.

[2] Những người là đối tượng được cấp Giấy chứng nhận Công nhận Tư cách Lưu trú (Du học, Thực tập sinh kỹ năng, Nghiệp vụ Kỹ thuật - Kiến thức Nhân văn - Quốc tế v.v.)

Những người đã lưu trú tại Nhật Bản với tư cách lưu trú trung-dài hạn (Du học sinh, Thực tập sinh kỹ năng, v.v.) không thể tái nhập cảnh Nhật Bản do ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm vi-rút Corona chủng mới (Covid-19) trong khi đang xuất cảnh bằng giấy phép tái nhập cảnh và đã quá kỳ hạn lưu trú v.v thì đối với những người nộp đơn xin cấp Giấy chứng nhận Công nhận Tư cách Lưu trú lần nữa, về nguyên tắc, chúng tôi chỉ xét duyệt trên **Đơn xin và Giấy Lý do của cơ quan tiếp nhận soạn thảo.**

* Vui lòng xem [tại đây](#) để biết chi tiết.

[3] Những người đã cư trú theo diện “nhân lực chuyên môn chất lượng cao số 2”

Xin hãy nộp đơn xin cấp Giấy chứng nhận Công nhận Tư cách Lưu trú theo hoạt động trong ngành nghề trước đây với diện “nhân lực chuyên môn chất lượng cao **số 1**” như mục [2]. (Chúng tôi nhận cấp phát visa “nhân lực chuyên môn chất lượng cao số 1”, nhưng khi nhập cảnh tại sân bay Nhật Bản thì có thể làm thủ tục mới để nhập cảnh với tư cách “nhân lực chuyên môn chất lượng cao số 2”).